



**SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL**
Since 1986

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

THÔNG TIN TRONG KÌ

- Lời chào và báo cáo của thầy Hiệu trưởng
- Giáo viên và học sinh mới
- Điểm thi giữa các Nhà
- Chuyển tham quan tại Công ty Giải khát Pepsi



Trên: Betty phát biểu trong Lễ trao giải thưởng của trường. Em đã nhận được bó hoa đặc biệt cho sự nỗ lực không ngừng và những thành tích tốt ở nhà trường.



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng các em học sinh và giáo viên mới cũng như các em học sinh và giáo viên hiện tại đã quay trở lại sau những ngày nghỉ.

Năm vừa qua có một tin vui là Nhà trường đã có được các học viên của chương trình IGCSE tham gia kì thi Trung Học Đại cương quốc tế vào tháng 5 và tháng 6 năm 2015. Kết quả của kì thi rất đáng khen ngợi. Kim đã đạt 5 điểm A* và 2 điểm A cùng với Betty đạt 3 điểm A*, 2 điểm A, 1 điểm B và 1 điểm C; Jaiden đạt 1 điểm A*, 4 điểm A và 1 điểm C; tiếp theo là Uyên với 5 điểm C, 1 điểm B và D. Các em đã hoàn thành kỳ thi rất tốt và đặc biệt xin khen ngợi Kim với thành tích đứng đầu danh sách.

Nhà trường trông chờ một năm học mới đầy hứng khởi và tin tưởng rằng những thành tích trên của những học sinh khóa IGCSE đầu tiên này sẽ là nguồn động lực cho chúng tôi tiếp tục cố gắng.

Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các em cho năm học sắp tới.

Trân trọng

Dudley Schroeder
Hiệu trưởng



Trên: Học tập thông qua trải nghiệm thực tế. Học viên IGCSE2 trải nghiệm thực tế bên ngoài và phỏng vấn một số người..



Trên: Uyên và Amy đang hỏi một số câu hỏi liên quan đến một lô đất ở Bãi Sau



Trên:
Học sinh lớp 4 song ngữ đang bận rộn làm việc nhóm môn Khoa học
Giáo viên tiểu học mới: Trần Thị Huyền Châu
Lớp: Lớp 3 song ngữ
Bảng cấp: Cử nhân sư phạm tiểu học
"Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn công việc phù hợp. Đối với cá nhân tôi, dạy học là công việc đầy thú vị. Tôi yêu nó vì tôi có cơ hội làm việc với các em nhỏ hàng ngày."

Chào mừng giáo viên mới

Số lượng học sinh tăng lên đáng kể và vì thế chúng ta có thêm nhiều giáo viên mới. Xin hân hạnh chào đón
Cô Sue:

"Xin chào, tôi là Su Bagnall. Tôi đến từ New Zealand. Tôi đã sống và làm việc tại châu Á vài năm. Hiện tại tôi rất hào hứng khi làm việc cùng với các học sinh lớp 3 quốc tế. Sau khi sống ở Hà Nội 2 năm, hiện tại tôi rất vui khi có cuộc sống mới gần biển và tận hưởng phong cách sống 'nhiệt đới!'"

Cô Phương E:

"Tôi là Phương E, trợ giảng mới của lớp Lá song ngữ. Dạy và chăm sóc học sinh là mọi thứ mà tôi muốn làm cho tới nay. Tôi yêu quý trường SIS bởi tôi không chỉ được làm công việc yêu thích, mà tôi còn được rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của mình. Tôi hy vọng được làm việc tại trường lâu dài."

Cô Brigid:

"Tôi là Brigid Weir, đến từ Nam Phi. Tôi tốt nghiệp chương trình sau đại học ngành giáo dục (PGCE) năm 2010. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, làm việc tại nhiều nước như Georgia, Mông Cổ và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trước khi đến Việt Nam. Tôi thật sự yêu thích cuộc sống hiện tại ở Vũng Tàu, dạy học trò lớp 2 tại SIS. Tôi mong sẽ có nhiều thời gian thú vị tại lớp học của tôi".

Cô Annamarie:

"Từ trước tới nay tôi chỉ sống tại Anh, đây là lần đầu tiên tôi dạy học ở một đất nước khác. Cho tới giờ tôi vẫn rất yêu thích công việc này. Rất tuyệt vời khi được gặp gỡ mọi người ở đây. Vũng Tàu là nơi tuyệt vời và tôi đang háo hức khám phá."

Thầy Samy:

"Tôi là Samy Morsy, tôi vừa từ Liverpool nước Anh chuyển đến Vũng Tàu. Thời tiết ở đây thật tuyệt vời, đồ ăn hấp dẫn và con người thú vị. Làm việc tại trường Quốc tế Singapore tại Vũng Tàu là điều làm cho tôi thấy hạnh phúc. Tất cả nhân viên, từ thầy hiệu trưởng – thầy Dudley Schroeder - đến các trợ giảng và nhân viên nhà ăn đều tuyệt vời, luôn có sự giúp đỡ khi tôi cần và các học sinh ở đây là niềm vui để tôi dạy học. Các em biết lắng nghe, lễ phép và vui vẻ."



Trên: Năm mới, lớp mới. Các em học sinh IGCSE1 đang học cùng với máy tính xách tay.



Trên: Carol đang phát biểu tại Lễ phát thưởng cuối năm .



Trên: Betty đang phát biểu tại Lễ phát thưởng cuối năm



Cô Lindsay:

“Tôi sinh ra trong một gia đình giáo viên nơi truyền cho tôi tính đam mê học hỏi. Tôi hoàn thành bằng Cử nhân Sư phạm tại trường Nghệ thuật và Thiết kế Herron - Hoa Kỳ và sau đó là chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh của TEFL Toàn cầu tại Cộng hòa Séc. Đây là năm thứ bảy tôi dạy học ,tôi rất vui và hứng khởi khi được dạy các môn Nghệ thuật, tiếng Anh, ESL, và EPP tại SIS Vũng Tàu.”

Lớp học mới

Lớp 1: Cô Catherine:

“Mặc dù chúng tôi chỉ mới tới trường vài tuần nhưng nhận thấy các em học sinh lớp 1 quốc tế rất chăm chỉ. Các em học viết những con số trong môn Toán, học từ vựng tiếng Anh mới, học làm sao để nhận biết năm giác quan trong môn Khoa học. Chúng tôi kỳ vọng một năm học mới đầy thành công với học sinh lớp 1 cũng như đối với tất cả các học sinh tại đây.”

IGCSE1: Thầy Reuben:

“Nhà trường chào đón bạn Tùng vào lớp IGCSE1 năm nay và em đang thích nghi tốt. Các bạn đã và đang hòa nhập với chương trình IGCSE cũng như đang làm quen với những môn học mới như Nghiên cứu kinh doanh và Viễn cảnh toàn cầu.”

Cô Veronica:

“Chào mừng các em học sinh cũ trở lại trường sau kỳ nghỉ hè và các em mới vào lớp học năm nay. Năm tuần đầu tiên trôi qua rất nhanh khi giáo viên và học sinh đã biết nhau cũng như quen với các chương trình học hằng ngày và các hoạt động thú vị của khối Mẫu giáo tại đây. Các em học sinh hào hứng với những hoạt động thú vị khác nhau mỗi ngày và được truyền đạt những kỹ năng xã hội cần thiết ở lứa tuổi của mình . Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày vui và chúng tôi tiếp tục mong đợi một năm học mới với nhiều điều thú vị.”

IGCSE2:

“Các học sinh đã có chuyến khảo sát thú vị tại Bãi Sau trong môn học Nghiên cứu Kinh doanh. Các em thực hiện bảng câu hỏi khảo sát nhằm tìm ra loại hình kinh doanh mà mình thích trên một lô đất ở Bãi Sau.



Trên: Học sinh lớp IGCSE1 tham quan công ty giải khát Pepsi để học về cách quản lí.



Trên: Ban nhạc trường đang trình diễn tại Lễ phát thưởng cuối năm



Trên: Ban nhạc giáo viên trường cũng có tham gia bằng việc biểu diễn tuyển tập các bài hát của Maroon 5.



Trên: Các giáo viên nhận được những bó hoa tươi thắm từ những học sinh trong chương trình song ngữ.

Điểm thi giữa các Nhà:

Cuối năm vừa qua, nhà trường đã tổ chức Lễ trao thưởng hàng năm cùng với những tiết mục biểu diễn của học sinh và giáo viên. Sự kiện này nhằm tìm ra những cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua giữa các Nhà và Nhà trường rất phấn khởi khi tuyên bố rằng đội UNICORN là đội xuất sắc nhất năm học 2014-2015. Tiếp sau đó là giải nhì cho đội DRAGONS, PHOENIX giải ba và HYDRA giải tư. Đây là một nỗ lực đáng khen ngợi bởi đây là năm đầu tiên đội HYDRA tham gia phong trào thi đua. Lễ trao giải cuối năm đã mở đầu bằng một bài hát do Betty, Kim, Uyên và Ben trình bày. Sau đó là sự tỏa sáng của các giáo viên. Một ban nhạc gồm thầy Zeus, thầy Reuben, thầy Riaan, cô Catherine và cô Meiling đã trình diễn 3 bài hát. Khán giả phía dưới rất thích thú, âm nhạc rộn rã và bầu không khí tràn ngập âm thanh nhạc cụ điện tử. Năm nay các Nhà duy trì như cũ và các học sinh mới sẽ được xếp vào các Nhà trong buổi Chào cờ hàng tuần.

Trang Edupage:

Nhà trường đã tổ chức Đêm Công Nghệ vào thứ Tư 16/09 tại phòng máy tính của trường. Phụ huynh tham dự được hướng dẫn cách truy cập và kiểm tra kết quả hàng tháng của con em mình cũng như bài tập về nhà hàng ngày trên Edupage. Tất cả phụ huynh các học sinh từ Lớp 1 đến IGCSE đều có thể truy cập. Nếu quý vị không truy cập được hoặc làm mất mật khẩu, xin gửi email cho Nhà trường kèm theo thông tin của quý vị cũng như của con em mình và gửi tới enquiry@vungtau.sis.edu.vn

Các sự kiện sắp tới cho năm học 2015-2016

Một năm học tất bật nữa đang đến tại trường SIS Vũng Tàu. Dưới đây là một số sự kiện sẽ diễn ra tại trường:

- Mừng Tết Trung thu
- Ngày Nhà giáo Việt Nam
- Buổi đóng góp từ thiện nhân dịp Giáng sinh
- Ngày hội đọc sách
- Tết cổ truyền
- Ngày hội thể thao tại trường
...và nhiều sự kiện khác.

Hãy cùng sẵn sàng chào đón năm học mới 2015-2016 .

Address: Dai An Residential Area
Ward 9 Vung Tau, Ba Ria Province
Vietnam

Tel: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn